

## Tin Thánh Địa

### CÁC GIÁM MỤC Ở THÁNH ĐỊA CHÀO MỪNG LỆNH NGỪNG BẮN Ở GAZA

Trong một thông báo được đưa ra hôm 16 tháng 1 vừa qua, Hội đồng gồm tất cả các Giám mục Công giáo tại Giêrusalem, Palestin, Israen, Giordăng và đảo Síp - đã chào mừng thỏa hiệp ngưng bắn giữa Israen và Hamas bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1, nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, trả tự do cho các con tin Israen và các tù nhân Palestin.

Thông báo cũng bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn sẽ chấm dứt đau khổ do bạo lực gây ra trong 15 tháng xung đột. Tuy nhiên, các vị mục tử cũng nhấn mạnh rằng kết thúc chiến tranh không có nghĩa là chấm dứt xung đột. Hoà bình thực sự và lâu dài chỉ có thể đạt được qua một giải pháp công bằng giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột kéo dài này.

Đây là một quá trình lâu dài nhằm giải quyết các vấn đề sâu xa ở trung tâm của cuộc xung đột, cũng như để chúng tỏ ý muốn cùng nhận ra những đau khổ của nhau và thúc đẩy một nền giáo dục hướng đến lòng tin tưởng, hầu có thể vượt qua nỗi sợ hãi người khác và các biện minh cho bạo lực như một công cụ chính trị.

## Tin Đức Giáo Hoàng

### ĐỨC THÁNH CHA SẼ BỔ NHIỆM NỮ THỐNG ĐỐC ĐẦU TIÊN CỦA QUỐC GIA THÀNH VATICAN

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Fabio Fazio của kênh truyền hình Số 9 ở Ý, truyền đi tối ngày 19 tháng 1 vừa rồi, Đức Thánh cha tiết lộ rằng đầu tháng Ba tới đây, khi Đức Hồng y Fernando Vérgez Alzaga, người Tây Ban Nha, sẽ tròn 80 tuổi và nghỉ hưu, ngài sẽ bổ nhiệm Nữ tu Raffaella Petrini, hiện là Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican, làm Thống đốc. Đây sẽ là lần đầu tiên Quốc gia thành Vatican có một nữ Thống đốc.

Nữ tu người Ý năm nay 56 tuổi, sinh năm 1969, thuộc Dòng Nữ Phan Sinh Thánh Thể, có bằng Tiến sĩ Xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma. Sơ từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin mừng hồi năm 2005, và làm giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Angelicum.

Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Đức Thánh cha đã bổ nhiệm Nữ tu Petrini làm Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican, tức là nhân vật thứ hai tại quốc gia nhỏ bé này.

## Tin Tòa Thánh

### TÒA THÁNH LÀM TRUNG GIAN GIỮA CHÍNH QUYỀN BIDEN VÀ CUBA TRONG VIỆC TRẢ TỰ DO CHO 553 TÙ NHÂN

Hôm 14 tháng 1 vừa qua, khi còn là Tổng thống, Ông Joe Biden đã thông báo cho Quốc hội Hoa Kỳ về quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Để đáp lại, chính phủ Cuba sẽ phóng thích 553 tù nhân chính trị bị cầm tù. Cuba bị Tổng thống Donald Trump đưa vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố vào năm 2017.

Những hành động của chính quyền Biden và Cuba được thực hiện qua sự trung gian của Đức Hồng y Seán O'Malley, nguyên Tổng Giám mục Boston, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Thánh Cha rất quan tâm đến số phận của các tù nhân chính trị Cuba và cách riêng trong Năm Thánh 2025, ngài mong muốn có sự hòa giải và tha thứ của các chính phủ liên quan.

Tuy nhiên, niềm vui của Tòa Thánh và của những ai mong muốn có sự cải thiện trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba đã nhanh chóng tắt lịm khi vào ngày 20 tháng 1, tức ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 2, Ông Trump đã mau chóng ký Sắc lệnh Hành chánh đưa Cuba trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

## ĐỨC THÁNH CHA VIẾT THƯ CHÚC MỪNG TỔNG THỐNG TRUMP

Thứ Hai ngày 20 tháng 1 vừa qua, ngày ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 2, Đức Thánh Cha Phanxicô viết thư cho ông, trong đó có đoạn viết: “Nhân dịp ngày nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chào trân trọng, và tôi cầu xin Chúa toàn năng ban cho ngài sự khôn ngoan, sức mạnh và sự bảo vệ trong khi thực hiện các nhiệm vụ cao cả. Truyền cảm hứng từ lý tưởng của quốc gia, vùng đất của cơ hội và chào đón tất cả mọi người, tôi hy vọng dưới sự lãnh đạo của ngài, người dân Hoa

Kỳ sẽ thịnh vượng và luôn phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi không có chỗ cho sự thù hận, phân biệt đối xử hoặc loại trừ”.

Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa hướng dẫn ông Trump trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc.

Trong Lễ Nhậm chức của Ông Trump bên trong Tòa nhà Quốc hội, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám Mục New York, đã mở đầu phần cầu nguyện. Ngài kêu gọi người dân Hoa Kỳ cầu cho chính quyền mới được hướng dẫn và tuân theo ý Chúa, đặc biệt là để tân Tổng thống được thấm nhuần sự khôn ngoan của Chúa.

## TÒA THƯỢNG PHỤ CÔNG GIÁO TẠI GIÊRUSALEM CẢNH GIÁC CHỐNG ISRAEN SÁP NHẬP ĐẤT PALESTIN

Hôm 20 tháng 1 vừa qua, phái đoàn 12 giám mục Âu Mỹ đã đến thăm Tòa Thượng phụ Công giáo ở Giêrusalem. Hằng năm, các giám mục thuộc các nước Âu Mỹ thực hiện chuyến viếng thăm hằng năm đến Thánh Địa nhằm liên đới với Giáo hội tại đây.

Trong dịp này, Ông Al-Youssef, Tổng thư ký Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh, đã đưa ra lời cảnh giác chống lại sự sáp nhập của chính phủ Israen đối với các lãnh thổ Palestin, đặc biệt ở vùng Tây Ngạn.

Ông Al-Youssef cũng trình bày cho phái đoàn Giám mục Âu Mỹ về tình hình Gaza không thể cư ngụ được nữa và phải mất thời gian rất dài để tái thiết. Cũng theo ông Al-Youssef, những thách đố lớn nhất đối với người Palestin và sự tăng vọt những vụ bạo hành của người Israel định cư trên đất của người Palestine và tình trạng kinh tế thê thảm với việc sụp đổ của ngành du lịch và hành hương, cũng như việc Israen hủy bỏ 150.000 giấy phép làm việc cho người Palestin được vào làm việc ở Israen, tạo nên tỷ lệ thất nghiệp chưa từng có nơi người Palestin ở vùng Tây Ngạn.

## TUYÊN BỐ CỦA CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ VỀ CÁC SẮC LỆNH HÀNH CHÁNH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP

Hôm 22 tháng 1 vừa qua, phản ứng trước các Sắc lệnh Hành chánh do Tổng thống Donald Trump ban hành, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân Đội kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố như sau:  
“Nhiều vấn đề Tổng thống Trump đề cập trong các Sắc lệnh Hành chánh mới đây,

cùng với những Sắc lệnh Hành chánh sẽ ban hành trong những ngày sắp tới, là những đề tài Giáo hội cần lên tiếng. Một số điều khoản trong các Sắc lệnh Hành chánh, chẳng hạn như việc đối xử những người di dân và tị nạn, viện trợ quốc tế, mở rộng án tử hình, vấn đề môi trường, thật đáng lo ngại và sẽ có những hậu quả tiêu

cực. Các điều khoản khác trong những Sắc lệnh Hành chánh có thể được xem tích cực hơn, chẳng hạn việc nhìn nhận sự thật về giới tính mỗi người hoặc là nam, hoặc là nữ. “Tôi muốn lặp lại rằng, Giáo hội Công giáo và Hội đồng Giám mục không có liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào. Cho dù ai nắm

giữ Tòa Bạch Ốc hoặc nắm đa số ở Quốc hội, giáo huấn của Hội thánh không thay đổi... Chúng tôi hy vọng rằng, như là một Quốc gia được Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, hành động của chúng ta biểu lộ một sự chăm sóc thực sự đối với những anh chị em dễ tổn thương nhất, gồm các thai nhi, người nghèo, người già và đau yếu, cùng những người di dân và tị nạn.”

## ĐỨC THÁNH CHA BẾ MẠC TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

Vào chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 1 vừa qua, nhằm Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự Kinh Chiều trọng thể, tại Đền thờ thánh Phaolô Ngoại thành để bế mạc Tuần Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu.

Tham dự buổi cầu nguyện này, có các đại diện của các Giáo hội Kitô khác ở Roma. Năm nay, buổi cầu nguyện này có một ý nghĩa đặc biệt vì là năm kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên nhóm tại Nicea, bên Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 325. Có thể, trong năm 2025 này, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ có thể đến địa điểm này, cùng với các vị lãnh đạo Kitô khác để đánh dấu và đẩy mạnh phong trào đại kết.

Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu được Cha Paul Wattson cử hành lần đầu tiên vào năm 1908 tại Graymoor, tiểu bang New York, khi ngài còn là một giáo sĩ Tin Lành. Năm sau đó, năm 1909, ngài đã cùng với cộng đoàn của ngài gia nhập Công giáo.

## NGÀY NĂM THÁNH DÀNH CHO GIỚI TRUYỀN THÔNG

Ngày Năm Thánh dành cho Giới Truyền Thông đã tiến hành từ thứ Sáu, ngày 24 tháng 1, nhằm Lễ thánh Phanxicô đệ Salê, Bốn mạng các ký giả Công giáo, và kéo dài đến Chúa nhật ngày 26 tháng 1. Đây là sinh hoạt đầu tiên trong lịch trình các sự kiện Năm Thánh dành cho các giới khác nhau.

Tham dự Ngày Năm Thánh dành cho Giới Truyền Thông, có hàng ngàn ký giả, những người sản xuất Video, giới chủ báo và những người phụ trách các mạng xã hội, v.v.

Trong dịp này, các tham dự viên tham gia Nghi thức thống hối, dự Thánh lễ tại Đền thờ thánh Gioan Latêranô, cũng như hành hương qua Cửa Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô. Cửa này đã được hơn nửa triệu tín hữu bước qua trong hai tuần lễ đầu tiên, sau khi được Đức Thánh cha Phanxicô mở ra chiều tối ngày 24 tháng 12 năm 2024 vừa qua.

Ngoài ra, các ký giả cũng có những sinh hoạt và gặp gỡ, cũng như yết kiến Đức Thánh cha. Kết thúc Ngày Năm Thánh, giới truyền thông đã tham dự Thánh lễ Chúa nhật Lời Chúa hôm 26 tháng 1 do Đức Thánh cha cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô.